



ฉบับที่ 9/2561

### เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงิน มิถุนายน 2561

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2561 ชะลอตัว** โดยผลผลิตเกษตรชะลอตามปกติ ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้การผลิตหมวดอาหารรวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปชะลอลง การผลิตเพื่อการส่งออกยังเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ต่างประเทศ ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ทางด้านการบริโภคภาคเอกชนลดลงเพราะการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนชะลอลง รายจ่ายลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายประจำลดลงจากหมวดเงินอุดหนุน การลงทุนเอกชนในส่วนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ในส่วนภาคการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ในเกณฑ์ดี

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**รายได้เกษตรกร** เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านผลผลิตชะลอจากเดือนก่อนเป็นร้อยละ 22.5 เนื่องจากผลผลิตอ้อยที่สูงผิดปกติในเดือนก่อน โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเดือนนี้ ได้แก่ ข้าวนาปรังสุกร และไก่เนื้อ ด้านราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากราคาข้าวเปลือกนาปรังและมันสำปะหลังตามความต้องการของต่างประเทศ และราคาลิ้นจี่เพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตลดลง

**ผลผลิตอุตสาหกรรม** ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอจากเดือนก่อน ผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าแปรรูปผักผลไม้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากไม้ และเซรามิก ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ รวมทั้งผลผลิตข้าวสารขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบข้าวเปลือก ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องตีปรับลดลงสู่ระดับปกติ

**ภาคการท่องเที่ยว** ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น เครื่องชี้การท่องเที่ยวที่สำคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมของที่พักรวมในภาคเหนือ

**การบริโภคภาคเอกชน** ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนในหมวดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชะลอมากจากเดือนก่อน รถจักรยานยนต์หดตัวต่อเนื่องเพราะกำลังซื้อฐานรากยังไม่เข้มแข็ง ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันลดลงจากหมวดเครื่องตีและยาสูบ อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวที่ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทิศทางปรับดีขึ้นโดยลำดับ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 13.7 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและรายจ่ายอื่นของงบกลาง ด้านรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากงบลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และงบกลุ่มจังหวัด อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 69.1 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ที่ร้อยละ 74.3

**การลงทุนภาคเอกชน** การลงทุนภาคก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้ ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ลดลงต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกมีการนำเข้าเครื่องจักรต่อเนื่อง แม้ว่ามูลค่านำเข้าจะต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของฐานสูง

**การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ** มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวในหมวดสินค้าน้ำมัน เครื่องจักรกลการเกษตร และโทรศัพท์มือถือ มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและเศษเหล็กจากเมียนมา

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** อยู่ที่ร้อยละ 0.9 เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดลดลงตามราคาเนื้อสด ผักและผลไม้สด เพราะผลผลิตเพิ่มขึ้น **อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9 โดยมีความต้องการแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าส่งค้าปลีก และการศึกษาเพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 559,728 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 680,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 82.3

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

โทร. 0-5393-1147 e-mail: [doungtis@bot.or.th](mailto:doungtis@bot.or.th)